

เกณฑ์การประเมิน

ระดับ	คำอธิบาย
<p style="text-align: center;">๕ ยอดเยี่ยม</p>	<p>นักเรียนและผู้ให้บริการห้องเรียนพึงพอใจขนาดของห้องเรียนเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน ระบบระบายอากาศในห้องเรียนมีความเหมาะสม</p> <p>ขนาดของเก้าอี้ที่นั่งเรียนมีความเหมาะสม / โต๊ะเก้าอี้ครูเหมาะสม</p> <p>แสงสว่างในห้องเรียนมีความเหมาะสม ระบบเครื่องฉาย ทีวี มีคุณภาพดี ภาพคมชัด สีสรรค์ถูกต้อง ภาพไม่บิดเบี้ยว ระบบเสียงและเครื่องขยายเสียงในห้องเรียนเหมาะสม ฟังชัดเจน พื้นที่ภายในห้องเรียน ทางเดิน และภายนอกอาคารสะอาดมีบริเวณนั่งพักรอเพียงพอ ไม่มีเสียงดังรบกวนจากภายนอก มีที่ทิ้งขยะในอาคารเพียงพอ ห้องน้ำสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น</p> <p>ขั้นตอนในการขอใช้ห้องเหมาะสม รวดเร็ว การให้บริการข้อมูลในการขอใช้บริการ รวดเร็ว สะดวก</p>
<p style="text-align: center;">๔ ดีเลิศ</p>	<p>นักเรียนและผู้ให้บริการห้องเรียนพึงพอใจขนาดของห้องเรียนเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน ระบบระบายอากาศในห้องเรียนมีความเหมาะสม</p> <p>ขนาดของเก้าอี้ที่นั่งเรียนมีความเหมาะสม / โต๊ะเก้าอี้ครูเหมาะสม</p> <p>แสงสว่างในห้องเรียนมีความเหมาะสม ระบบเครื่องฉาย ทีวี มีคุณภาพดี ภาพคมชัด สีสรรค์ถูกต้อง ภาพไม่บิดเบี้ยว ระบบเสียงและเครื่องขยายเสียงในห้องเรียนเหมาะสม ฟังชัดเจน พื้นที่ภายในห้องเรียน ทางเดิน และภายนอกอาคารสะอาดมีบริเวณนั่งพักรอเพียงพอ ไม่มีเสียงดังรบกวนจากภายนอก มีที่ทิ้งขยะในอาคารเพียงพอ ห้องน้ำสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น</p> <p>ขั้นตอนในการขอใช้ห้องเหมาะสม</p>
<p style="text-align: center;">๓ ดี</p>	<p>นักเรียนและผู้ให้บริการห้องเรียนพึงพอใจขนาดของห้องเรียนเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน ระบบระบายอากาศในห้องเรียนมีความเหมาะสม</p> <p>ขนาดของเก้าอี้ที่นั่งเรียนมีความเหมาะสม / โต๊ะเก้าอี้ครูเหมาะสม</p> <p>แสงสว่างในห้องเรียนมีความเหมาะสม ระบบเครื่องฉาย ทีวี มีคุณภาพดี ภาพคมชัด สีสรรค์ถูกต้อง ภาพไม่บิดเบี้ยว ระบบเสียงและเครื่องขยายเสียงในห้องเรียนเหมาะสม ฟังชัดเจน พื้นที่ภายในห้องเรียน ทางเดิน และภายนอกอาคารสะอาดมีบริเวณนั่งพักรอเพียงพอ ไม่มีเสียงดังรบกวนจากภายนอก มีที่ทิ้งขยะในอาคารเพียงพอ</p>
<p style="text-align: center;">๒ ปานกลาง</p>	<p>นักเรียนและผู้ให้บริการห้องเรียนพึงพอใจขนาดของห้องเรียนเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน ระบบระบายอากาศในห้องเรียนมีความเหมาะสม</p> <p>ขนาดของเก้าอี้ที่นั่งเรียนมีความเหมาะสม แสงสว่างในห้องเรียนมีความเหมาะสม ระบบเครื่องฉาย ทีวี มีคุณภาพดี ภาพคมชัด สีสรรค์ถูกต้อง ภาพไม่บิดเบี้ยว ระบบเสียงและเครื่องขยายเสียงในห้องเรียนเหมาะสม ฟังชัดเจน พื้นที่ภายในห้องเรียน</p>
<p style="text-align: center;">๑ กำลังพัฒนา</p>	<p>นักเรียนและผู้ให้บริการห้องเรียนไม่พึงพอใจขนาดของห้องเรียนเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน ระบบระบายอากาศในห้องเรียนไม่มีความเหมาะสม</p> <p>ขนาดของเก้าอี้ที่นั่งเรียนไม่เพียงพอ โต๊ะเก้าอี้ครูไม่เพียงพอ ห้องน้ำตามจุดต่างๆมีกลิ่นเหม็น ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน</p>